



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร. ๕๑๕๘

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๘.๑.๓/ว๒๐

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายใต้โครงการ
ต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

เรียน คณะบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการ “โครงการต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์” เพื่อสนอง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกำลังคนที่ตอบสนอง
ความต้องการ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยนโยบายสำคัญที่คณะมุ่งตอบสนองได้แก่ นโยบายการ
แปรรูปอาหาร และนโยบายการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งอยู่ระหว่าง
การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

กิจกรรมอันหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักในโครงการนี้ คือ การพัฒนา
ต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมไว้ ได้แก่

๑. สร้างต้นแบบหน่วยธุรกิจบริการอาหารเคลื่อนที่ (Restaurant Prototyping Unit: RPU) ประกอบด้วยระบบครัวเคลื่อนที่ (Food Bus) และระบบสนับสนุน โดยระบบดังกล่าวจะเป็น
ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

๒. จัดทำคู่มือการแปรรูปอาหารอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการการ
ออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคการปรุงอาหารอินทรีย์ตามฤดูกาล โดย Celebrity Chef ชั้น
นำของประเทศ จำนวน ๑๒ ฉบับ ๑๒๐ ตำรับ ในรูปของ Cook Book ที่ออกแบบโดย Creative
Graphic Designer มืออาชีพ

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ผลผลิตด้านการเกษตร
ผลงานวิจัย นวัตกรรมตลอดจนองค์ความรู้ของนักวิชาการ นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกลุ่ม
เกษตรกรเครือข่ายให้ออกสู่สาธารณชนผ่านการออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงผลงานของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวเบื้องต้นและยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
จึงขอความอนุเคราะห์วัตถุประสงค์จากหน่วยงานของท่าน ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการแปรรูปอาหาร

อินทรีและเผยแพร่ใน Cook Book และสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ได้ วัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจประกอบด้วย ผลงานทางด้านการเกษตร ผลงานวิจัย ผลงานการแปรรูปอาหาร การผลิต เนื้อสัตว์ หรืออื่น ๆ ตามที่ท่านเห็นสมควรและต้องการให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนา ทั้งนี้ คณะได้มอบหมายให้อาจารย์อัญชญา พรหมปัน เป็นผู้รับผิดชอบด้านการ ประสานงาน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๑๕๕ หรือ e - mail address: aliceinwonderthailand@gmail.com และได้แนบแบบตอบรับมาพร้อมนี้แล้ว หากท่านมีความ ประสงค์จะให้ความอนุเคราะห์วัตถุประสงค์โครงการ โปรดส่งแบบตอบรับให้กับคณะผ่านทาง e - mail Address เบื้องต้น ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อคณะจะได้ดำเนินการรวบรวม จัดทำ แผนวัตถุประสงค์และกำหนดวันส่งมอบให้สอดคล้องกับการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



(อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว